

Số: 1148 /TCT-PCCS
V/v: trả lời c/s thuế.

Hà nội, ngày 04 tháng 4 năm 2006.

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2332/CT-TT&HT ngày 6/12/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc áp dụng chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại".

- Tại điểm 5.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Thuế suất 15% áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp" và tại điểm 2.2 mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: "Thuế suất 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh".

Theo các hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Tam Phước là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp có mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính thì Công ty được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN (ưu đãi miễn thuế, giảm thuế, ưu đãi về thuế suất) theo hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

2) Về điều kiện thanh toán qua Ngân hàng để đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Tổng cục thuế đang trình Bộ Thông tư hướng dẫn chung.

Tổng cục thuế trả lời đề Cục thuế biết và thực hiện. *Assuf*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT; PCCS(2b). 4



KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHẠM ĐUY KHƯƠNG

Phạm Duy Khương